



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
เรื่อง ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ โดยได้ดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓ มกราคม ๒๕๖๗ และดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาบุคคลได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ฯ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดไปหาน้อยตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะได้รับการจัดจ้างตามจำนวนตำแหน่งที่ประกาศการสรรหาและเลือกสรร โดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีการสรรหาและเลือกสรร ในตำแหน่งเดียวกันใหม่และจะยกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑. ผู้นั้นขาดคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนด
๓. ผู้นั้นได้รับการจ้างแล้ว
๔. ผู้นั้นขอขอละสิทธิ์การสั่งจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น อนึ่งหากผู้ใดไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด ถือว่าขอละสิทธิ์การจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเจน ปาประลิต)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒
ตำแหน่งครูผู้สอน

(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗)

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา

ที่	หมายเลข ประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๖๖๐๑๐๑๑	นางสาวดาราวรรณ เกตุสงกา	ผู้ผ่านการสรรหาลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๒
๒	๑๖๖๐๑๐๐๖	นางอนงค์รัก แสนสูงษ์	

